

โครงการสัมมนาทางวิชาการ
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๗๑ ปี
เรื่อง “การกำหนดนิยามสังคมสงเคราะห์ในระดับโลก: การขยายความและเปลี่ยนรูป
งานสังคมสงเคราะห์ในบริบทประเทศไทย”

วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
และออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๙๗ และได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔๙๗ โดยมีหลักการและเหตุผลว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐอันเกี่ยวกับการประชาสงเคราะห์และการประกันสังคม และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การประกันสังคม และการประชาสัมพันธ์ อันเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคม ให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศ ดังนั้น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงถือเอาวันที่ ๒๕ มกราคม เป็นวันสถาปนาคณะนับจากวันนั้นเป็นต้นมา

ในระยะแรก การศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๒ แผนกวิชา คือ แผนกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และแผนกวารสารศาสตร์ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๘ เพิ่มแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขึ้นมาอีกแผนกหนึ่ง เมื่อระยะเวลาผ่านไป การศึกษาแต่ละแผนกวิชาได้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับ แผนกวารสารศาสตร์จึงได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ และยกฐานะเป็น คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ ส่วนแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ และยกฐานะเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้พัฒนางานทางด้านบริการการศึกษา บริการทางวิชาการและบริการสังคม ด้วยดีมาเป็นลำดับ ใน พ.ศ.๒๕๓๗ ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๕) ให้แบ่งส่วนราชการในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกเป็น ๓ ส่วน คือ สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาการพัฒนารวมชน และภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นภาควิชา พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ให้แบ่งส่วนงานในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นภาควิชา จำนวน ๒ ภาควิชา คือ ๑) ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ ๒) ภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนารวมชน

ปัจจุบันคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ดำเนินการตามภารกิจการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘

เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เปิดการเรียนการสอนมานานกว่า ๗๑ ปี รวมทั้งหน่วยงานเครือข่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงมีโครงการจัดสัมมนาวิชาการ งานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๗๑ ปี เรื่อง “การกำหนดนิยามสังคมสงเคราะห์ในระดับโลก: การขยายความและเปลี่ยนรูปร่างงานสังคมสงเคราะห์ในบริบทประเทศไทย” (Global Definition of Social Work: Amplification and Transformations in Social Work Practice in the Thai Context) ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยในภาคเช้า มีรูปแบบการจัดงานแบบ Hybrid คือจัดงานในสถานที่ ณ ห้อง สค.๑๐๒ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ และออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ส่วนในภาคบ่าย จัดประชุมในระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาแต่อย่างใด

ในปี 2010 สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ (International Federation of Social Workers - IFSW) ได้กำหนดนิยามความหมายสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ “วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ของคน เสริมพลังและส่งเสริมให้คนและสังคมอยู่ดีมีสุข โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ และระบบทางสังคม งานสังคมสงเคราะห์เข้าแทรกแซงในจุดที่คนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมของเขา สิทธิมนุษยชน และความมั่นคงทางสังคมเป็นหลักพื้นฐานของงานสังคมสงเคราะห์” สำหรับประเทศไทยงานสังคมสงเคราะห์ ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้งระดับ นโยบายและการบริหาร การวิจัย ชุมชน กลุ่ม และการจัดการรายกรณีทางสังคมสงเคราะห์ จากนิยามความหมายงานสังคมสงเคราะห์ข้างต้นแม้จะใช้มาแล้วเป็นเวลากว่า 10 ปี แต่นิยามดังกล่าวยังเป็นความท้าทายงานสังคมสงเคราะห์ในบริบทสังคมไทย ให้มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน องค์ความรู้ เพื่อมุ่งสู่การพิทักษ์สิทธิ์ ความเป็นธรรมทางสังคม และความมั่นคงทางสังคม อันส่งผลต่อการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนและบริบททางสังคม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑) เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการ ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน ให้กับนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน นักสังคมสงเคราะห์ นักสวัสดิการสังคม อาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
- ๒) เพื่อเป็นเวทีที่ภาคส่วนต่าง ๆ จะร่วมกันนำเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน
- ๓) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนรูปร่างงานสังคมสงเคราะห์ และนโยบายสังคมในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มต้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

จัดงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๗๑ ปี เรื่อง “การกำหนดนิยามสังคมสงเคราะห์ในระดับโลก: การขยายความและเปลี่ยนรูปร่างงานสังคมสงเคราะห์ในบริบทประเทศไทย” (Global Definition of Social Work: Amplification and Transformations in Social Work Practice in the Thai Context) ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยในภาคเช้า มีรูปแบบการจัดงานแบบ Hybrid คือจัดงานในสถานที่ ณ ห้อง สค.๑๐๒ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ และออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ส่วนในภาคบ่าย จัดประชุมในระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

กลุ่มเป้าหมาย

๑) นักสังคมสงเคราะห์ นักสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ	๕๐ คน
๒) คณาจารย์ และบุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	๑๐๐ คน
๓) นักวิชาการ นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป	๕๐ คน
รวม	๒๐๐ คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑) นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน นักสังคมสงเคราะห์ นักสวัสดิการสังคม อาจารย์ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน

๒) นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน นักสังคมสงเคราะห์ นักสวัสดิการสังคม อาจารย์ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน

๓) มีองค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะการกำหนดนิยามสังคมสงเคราะห์ในระดับโลก: การขยายความและเปลี่ยนรูปร่างงานสังคมสงเคราะห์ในบริบทประเทศไทย

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

๒ มกราคม ๒๕๖๘